
 

135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 690  —  433. mál.

Fyrirspurn
til heilbrigðisráðherra um tæknifrjóvganir.

Frá Kolbrúnu Halldórsdóttur.

1. Hvað líður störfum nefndar sem skipuð var í október og falið var að endurskoða reglu-
gerð um tæknifrjóvganir?

2. Hvað líður undirbúningi þess að heimila einhleypum konum að gangast undir tækni-
frjóvgun?


